
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 
คร้ังที่ 74-11/2565 2 

เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 2 มิถนุายน 2565 3 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตกึเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  4 
ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting 5 

-------------------------------------- 6 
           7 
ผู้มาประชุม 8 
(1) ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตกึเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 

1. รศ.รัชพล  สันติวรากร คณบดี     ประธาน 10 
2. รศ.พนมชัย  วีระยุทธศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 11 
3. ผศ.คมกฤช  ปิติฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 12 
4. รศ.ณัฐพงษ์ อารีมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  13 
5. ผศ.วีรพัฒน์  เศรษฐ์สมบูรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ14 
6. นางมยุรี ยงก าลัง ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 
 16 

(2) ร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting 17 
1. รศ.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์18 
2. รศ.สมชาย   ชวนอุดม หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 19 
3. รศ.ขนิษฐา  ค าวิลัยศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ   20 
4.  รศ.ประมินทร์  อาจฤทธ์ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ21 

  22 
(3) ผูไ้ม่มาประชุมเนือ่งจากตดิราชการและภารกิจอื่น   - ไมม่ี -   23 
 24 
ผู้เข้าร่วมประชุม 25 
(1) ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตกึเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์    26 

1. ผศ.ดวงกนก  ธนังธีรพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 27 
2. ผศ.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 28 
3. น.ส.อารีย์วรรณ ละม้ายพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 29 
4. นายภาณุพงศ์  ต.ประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ 30 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 74-11/2565 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 2 มิถุนายน 2565 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 75-12/2565 ในวันพฤหัสบดีที ่16 มิถุนายน 2565 

 (2) ร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting  1 
1. ผศ.กิตติพงษ์  ลาลุน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2 
2. รศ.กอปร ศรีนาวิน หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3 
3. รศ.อาคม แก้วระวัง หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 
4. รศ.สุรสิทธิ ์ ปิยะศิลป ์ หัวหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 5 
5. ผศ.ธัญลักษณ ์ ราษฎร์ภักดี หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 6 
6. รศ.สุธาสินี   เนรมิตตกพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี7 
7. อ.ธนวุฒ ิ ตันติโสภารักษ์ ท่ีปรึกษางานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ 8 
 9 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา 10 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 11 
 12 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  13 
1.1 ผลการพิจารณาเห็นชอบการขอรับทุนสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศกับ14 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Inbound Visiting Scholar) ประจ าปีงบประมาณ 2565 15 
โดยวิธีเวียน คร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 16 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามท่ีคณะฯ ได้ยื่นความประสงค์17 

ขอรับทุนสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Inbound Visiting 18 
Scholar) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ผลปรากฏว่า การพิจารณาเห็นชอบการขอรับทุนสนับสนุน19 
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเวียน ครั้งท่ี 20 
1/2565 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2565 คณะฯ มีผู้ได้รับทุนจ านวน 3 ราย รวมเป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น 21 
449,000 บาท จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 22 

 ที่ประชุมรับทราบ  23 
 24 

1.2 การร่วมสมทบทุนบริจาค และพัฒนาคณะภายใต้โครงการชื่อ “ก้าวสู่ปีที่ 60 คณะแห่งนวัตกรรม” 25 
ประธานได้แจ้งท่ีประชุมว่า เพื่อเป็นการจัดเตรียมการด าเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร26 

ของคณะฯ (Innovation Complex) จึงได้ด าเนินการจัดท าแผ่นประชาสัมพันธ์การร่วมสมทบทุนบริจาค 27 
และพัฒนาคณะภายใต้โครงการชื่อ “ก้าวสู่ปีท่ี 60 คณะแห่งนวัตกรรม” โดยมติท่ีประชุมผู้บริหารคณะฯ 28 
ให้แก้ไขรายละเอียดการจัดท าแผ่นประชาสัมพันธ์การร่วมสมทบทุนบริจาค ดังนี้ 29 
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- รูปภาพ จ านวน 4 รูปภาพย่อย ด้านขวาควรเปลี่ยนให้สอดคล้องกับเงิน/งบประมาณท่ีขอรับ1 
บริจาค 2 

- ข้อความ “คณะแห่งนวัตกรรม” มีความโดดเด่นทั้งสีและขนาดอาจท าให้เข้าใจคลาดเคลื่อน  3 
- ขาดความชัดเจนในการสื่อสาร “การก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปเพื่อทดแทนอาคารศูนย์อาหาร4 

ของคณะฯ”  5 
ซึ่งจะด าเนินการแก้ไขในรายละเอียดต่อไป จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อรับทราบ ดังรายละเอียดตาม6 

เอกสารประกอบวาระการประชุม 7 
 ที่ประชุมรับทราบ  8 

 9 
1.3 รายงานผลการคัดเลือกต าแหน่งอาจารย์ (สาขาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง) ต าแหน่ง10 

เลขที่่ 3450 และ 3451 (รอบที่ 2) 11 
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามประกาศ12 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 582/2565 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน13 
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง 3450 - 3451 (รอบท่ี 2) จ านวน 2 อัตรา 14 
และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 1237/2565 ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ 15 
ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 1 ราย ปรากฏว่า ผู้สมัครเข้ารับการ16 
คัดเลือกฯ ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 1.9 ตามท่ีประกาศรับสมัครก าหนด จึงไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก          17 
จึงแจ้งทีป่ระชุมเพื่อรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 18 

 ที่ประชุมรับทราบ  19 
 20 

1.4 รายงานผลการคัดเลือกต าแหน่งอาจารย์ (สาขาผู้ประกอบการดิจิทัล) ต าแหน่งเลขที่ 21 
2915 (รอบที่ 4) 22 
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามประกาศ23 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 410/2565 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน24 
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต าแหน่งอาจารย์ (สาขาผู้ประกอบการดิจิทัล) เลขประจ าต าแหน่ง 2915 (รอบท่ี 4) 25 
และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 1136/2565 ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ 26 
ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 2 ราย ปรากฏว่า ผู้สมัครเข้ารับการ27 
คัดเลือกฯ ไม่มาเข้ารับการคัดเลือกฯ จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ28 
วาระการประชุม 29 

 ที่ประชุมรับทราบ 30 
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ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในคราวประชุม           1 
    คร้ังที่ 74-11/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565  2 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี            3 
74-11/2565  โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 4 

1. หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 17 จากเดิม 5 
“รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามมติท่ีประชุม 6 

ให้ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรจัดส่งเอกสารรายละเอียดการจัดท างบประมาณการรายรับ -7 
รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สาขาวิชาพิจารณารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมโดยอาจ8 
มุ่งเน้นการลงทุนในวัสดุอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนแบบผสมผสาน และสอดคล้องกับความคาดหวังของ9 
นักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ และบรรจุเป็นวาระสืบเนื่องต่อไปนั้น ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 10 
จึงได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดท างบประมาณการรายรับ -รายจ่าย 11 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดท า12 
งบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายละเอียดประมารการรายจ่าย            13 
ของแต่ละหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมเป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 207 ,090,400 บาท            14 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 15 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดท างบประมาณการรายรับ -รายจ่าย 16 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และให้รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรด าเนินการต่อไป” 17 

เปลี่ยนเป็น 18 
“รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามมติที่ประชุมให้                19 

ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรจัดส่งเอกสารรายละเอียดโครงการ งบประมาณรายจ่ายของทุก20 
ฝ่ายและทุกสาขาวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือคณะกรรมการคณะฯ จักได้ช่วยพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ21 
งบประมาณรายจ่าย และบรรจุเป็นวาระสืบเนื่องต่อไป นั้น ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร            22 
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ฉบับร่าง ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลรายละเอียดโครงการ                23 
วงเงินรายจ่ายรายโครงการ ของทุกฝ่ายและทุกสาขาวิชา ประกอบการพิจารณาการจัดท างบประมาณ24 
การรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 25 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  26 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดท างบประมาณการรายรับ -รายจ่าย 27 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และให้รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรด าเนินการต่อไป 28 
ทั้งนี้ มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับประมาณการรายรับด้านบริการวิชาการของคณะ ซึ่งมีแนวโน้มลดลง 29 
เนื่องจากมีการโอนภารกิจ และรายรับไปยังศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรม” 30 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 74-11/2565 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 2 มิถุนายน 2565 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 75-12/2565 ในวันพฤหัสบดีที ่16 มิถุนายน 2565 

2. หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 1 จากเดิม 1 
“มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการการปรับค าขอโครงการไตรมาสที่ 3-4 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยกเว้นสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 1,872,395 บาท ให้ผ่าน   3 
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หากไม่มีการเปลี่ยนใด ๆ 4 
ถือว่ามีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรด าเนินการต่อไป” 5 

เปลี่ยนเป็น 6 
“มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการการปรับค าขอโครงการไตรมาสที่ 3-4 7 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้ทุกสาขาวิชายืนยันว่า กรณีที่มีการปรับแผนโครงการ             8 
ทั้งกรณีโครงการย่อยภายใต้โครงการเดิม และโครงการใหม่ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม9 
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการเปลี่ยนใด ๆ ถือว่ามีมติเห็นชอบ แต่หากมี10 
การปรับปรุงโครงการใหม่ผิดไปจาก โครงการ/กิจกรรม ที่ได้น าเข้าคณะกรรมการประจ าคณะครั้งนี้แล้ว 11 
ให้น าโครงการ/กิจกรรมใหม่นั้นเข้าขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะในคราวต่อไป” 12 
 13 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองรายงานการประชุม14 
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 74-11/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 
2 มิถุนายน 2565 16 
 17 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังก่อน 18 

3.1  สรุปวาระสืบเนื่อง 19 
ประธานได้แจ้งที่ประชุมถึงสรุปวาระสืบเนื่อง จ านวน 5 เร่ือง ได้แก่ 20 
1) การใช้ประโยชน์/เผยแพร่ลานคอนกรีตจากงานวิจัยและนวัตกรรม (ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ) 21 

จากวาระลานคอนกรีตจากงานวิจัยและนวัตกรรม  22 
2) การแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อการสอนและหรือวิจัยภายใน/ต่างประเทศ และการจัดท า23 

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยของคณะฯ เพื่อใช้ส าหรับการอ้างอิง จากวาระการวิเคราะห์ผลการจัดล าดับ             24 
The Times Higher Education World University Rankings by subject 2019 - 2021: Engineering & 25 
Technology 26 

3) การวิเคราะห์ผลการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 27 
หลักสูตรนานาชาติ จากวาระการ (ร่าง) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เร่ือง การเตรียมความพร้อมด้าน28 
ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2565 29 

4) การติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 30 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 74-11/2565 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 2 มิถุนายน 2565 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 75-12/2565 ในวันพฤหัสบดีที ่16 มิถุนายน 2565 

5) ข้อมูลประกอบการพิจารณาการปรับปรุงแบบฟอร์มผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษา1 
อิสระ/ดุษฎีนิพนธ์ และ (ร่าง) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การให้คะแนนสอบดุษฎีนิพนธ์ 2 
ระดับดีมาก ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก  3 

โดยท้ังข้อท่ี 1 – 3 อยู่ระหว่างด าเนินการ ท้ังนี้ ในข้อที่ 5 ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว4 
จึงให้น าออกจากรายการ และข้อท่ี 4 จะหารือในวาระท่ี 3.3 การติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส              5 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ 6 

ที่ประชุมรับทราบ 7 
 8 

 3.2  การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2565 9 
 ประธานได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 73-10/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ 11 
รองศาสตราจารย์รังษี นันทสาร ข้าราชการบ านาญ เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี 12 
พ.ศ. 2565 ประเภทบุคคล และให้ฝ่ายเลขานุการท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์13 
น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อผู้ท่ีได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองค าให้คณะกรรมการประจ า            14 
คณะวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือประกอบการพิจารณาเสนอชื่อนิติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรผู้สมควรได้รับ15 
รางวัลพระธาตุพนมทองค าในครั้งนี้  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ16 
วาระการประชุม 17 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 18 
เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี  พ.ศ. 2565  ประเภทนิติบุคคล หรือ             19 
องค์กร โดยให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าเมื่อปี พ.ศ. 2564 คณะฯ ได้แสนอรายชื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิต                      20 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้วหรือไม่ หากเสนอรายชื่อเมื่อปีที่ผ่านมาแล้ว ให้งดการเสนอชื่อประเภท21 
นิติบุคคล หรือองค์กร ในปีนี้ ทั้งนี้ ให้รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรด าเนินการ22 
ต่อไป  23 

 24 
3.3  การติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 25 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ ได้หารือท่ีประชุมถึงมาตรการการด าเนินจัดการ26 

เรียนการสอนในท่ีตั้ง (Onsite) 100% ประจ าปีการศึกษา 2565 ท้ังกังวลถึงความเข้าใจ แนวปฏิบัติ และ27 
การประชาสัมพันธ์ท้ังหมดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2565 28 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งท่ีประชุมว่า คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าและบังคับใช้ประกาศ29 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการสอบปีการศึกษา 2565 30 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 74-11/2565 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 2 มิถุนายน 2565 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 75-12/2565 ในวันพฤหัสบดีที ่16 มิถุนายน 2565 

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับท่ี 10) 1 
เพ่ือก าหนดการจัดการเรียนการสอนในท่ีตั้ง (Onsite) ท้ังหมด ประจ าปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว 2 
โดยผ่านการระดมสมองจากการสัมมนาบุคลากร (สายวิชาการ) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ท่ีประชุม3 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ และการหารือร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น ซึ่งคณะฯ 4 
ไม่สามารถบังคับการฉีดวัคซีนได้ อนึ่ง การให้อิสระในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานอาจท าให้5 
นักศึกษาวางแผนการเข้าศึกษาในแต่ละรายวิชา และด าเนินกิจกรรมอื่น ๆ อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ            6 
จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ 7 

ที่ประชุมรับทราบ โดยฝ่ายวิชาการจะเร่งด าเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษา8 
และคณาจารย์ภายในคณะฯ ทั้งหมดต่อไป 9 

 10 
3.4  ขอหารือการจัดท างบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ ได้หารือท่ีประชุมว่า ตามท่ีตนไม่ได้เข้าร่วมการ12 

ประชุมในคราวประชุมครั้งก่อน จึงไม่ได้ร่วมพิจารณาวาระการจัดท างบประมาณการรายรับ -รายจ่าย 13 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีความกังวลในประเด็นต่าง ๆ จึงขอหารือท่ีประชุม ดังนี้ 14 

1. การประมาณการรายรับ-รายจ่าย ท่ีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า  15 
2. งบประมาณส่วนกลางมีจ านวนมากเมื่อเทียบกับงบประมาณในส่วนของสาขาวิชา/16 

หลักสูตร 17 
3. งบประมาณในส่วนของห้องเรียนอัจฉริยะ หรือห้องเรียนแบบผสมผสานอย่างเต็มรูปแบบ18 

ค่อนข้างน้อย 19 
4. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาหารของคณะฯ ( Innovation Complex) ควรจะศึกษา20 

ความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์และความขาดแคลนห้องเรียน/อาคารของคณะฯ เนื่องจาก21 
การด าเนินงานใช้งบประมาณท่ีค่อนข้างสูง 22 

คณะผู้บริหารได้แจ้งที่ประชุมตามประเด็นหารือ ท้ัง 4 ข้อ ดังนี้ 23 
1. การประมาณการรายรับ-รายจ่าย ท่ีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากหลักสูตร24 

ใหม่เปิดรับนักศึกษาได้มากขึ้น (หลายชั้นปี) ผนวกกับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร25 
ของคณะฯ (Innovation Complex) ซึ่งจะใช้ท้ังงบประมาณจากท้ังกองทุนส ารองสะสม26 
และงบประมาณจากเงินบริจาค 27 

2. คณะฯ บริหารงบประมาณแบบรวมศูนย์ท าให้งบประมาณโดยรวมส่วนกลางค่อนข้างสูง 28 
เมื่อเทียบกับงบประมาณในส่วนของสาขาวิชา/หลักสูตร ซึ่งรวมทั้งค่าล่วงเวลา ค่าสอนเกิน29 
ภาระงานสอน ค่าวัสดุ ค่าบ ารุงซ่อมแซมอาคารท้ังหมดของคณะฯ หรือต้นทุนคงท่ี (Fixed 30 
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Cost) และงบบุคลากรประเภทวิชาการ ซึ่งเกิดจากการบริหารงบประมาณบุคลากร1 
รูปแบบใหม่จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนเปลี่ยนเข้าสู่อัตราก าลังเงินงบประมาณแผ่นดิน 2 

3. คณะฯ ได้ด าเนินการสร้าง ปรับปรุง และผลักดันงบประมาณในส่วนของห้องเรียนอัจฉริยะ 3 
หรือห้องเรียนแบบผสมผสานอย่างเต็มรูปแบบต่อเนื่องมาโดยตลอด ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตาม4 
ความเหมาะสมของงบประมาณโดยรวมของคณะฯ 5 

4. โครงการก่ อสร้างอาคารศูนย์ อาหารของคณ ะฯ ( Innovation Complex) จะใช้6 
งบประมาณจากเงินบริจาค ซึ่งขับเคลื่อนโดยการระดมทุนจากสมาคมศิษย์เก่าคณะ7 
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือเป็นการเฉลิมวาระครบรอบ 60 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนหนึ่ง 8 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ 9 
ที่ประชุมรับทราบ และให้รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรน าข้อเสนอแนะ10 

ไปใช้ประกอบการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป 11 
หมายเหตุ : วิธีการพิจารณารับรองรายงานการประชุม “ลับ” ได้ปฏิบัติให้สอดคล้องตาม12 

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ13 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting with On-14 
Premise Meeting Connector และไม่มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม 15 

 16 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองค้างพิจารณา  17 

4.1  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 19 

ประธานได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วยคณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าการวิเคราะห์และสรุปการ20 
แสดงความคิดเห็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2565 21 
ท้ังสิ้น 2 สวน คือ ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปญหาอุปสรรค (SWOT) และสวนท่ี 2 22 
การวิเคราะห์แบบเชิงธุรกิจโดยใชระบบ Five Forces Model จ านวน 5 ข้อค าถาม โดยผ่านการกลั่นกรอง23 
จากท่ีประชุมผู้บริหารคณะฯ และคณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 25 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 26 
(SWOT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้  27 

-  “ประเทศ CMLV countries (Cambodia, Myanmar, Laos, and Vietnam)” ให้28 
แก้ไขเป็น “อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)” 29 
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- อุปสรรค (Threats) ข้อที่ 6 ให้ตัดข้อความ “...เนื่องจากระเบียบของมหาวิทยาลัยที่1 
ออกมาจากการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ...” ออก 2 

ทั้งนี้ ให้รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรด าเนินการต่อไป 3 
4.2 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 
ประธานได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า เพื่อเป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารงาน                          5 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงน าเสนอวิสัยทัศน ค่านิยม พันธกิจ วัฒนธรรมองคกร แผนกลยุทธตามแนวคิด6 
ของ GEAR POWER และตั วชี้ วัดตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์                 7 
9 ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมไปถึงรายละเอียดของกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และค่าเป้าหมาย             8 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารงาน             9 
คณะวิศวกรรมศาสตร์เพิ่ มเติมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่ อพิจารณา                       10 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 11 
 ม ติ  ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณ าแล้ วมี ม ติ เห็ น ชอบ แผน ยุ ท ธศ าสต ร์ ก ารบ ริห ารงาน                         12 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ดั งเดิม  และให้ รองคณบดีฝ่ ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร                   13 
ด าเนินการต่อไป 14 
 15 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  16 

5.1  นักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 17 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้ เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วยนักศึกษาได้ เรียนครบหลักสูตร                18 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 จ านวน 94 คน โดยได้19 
ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากสาขาวิชา และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ                        20 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเวียน ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 21 

-  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  จ านวน  55  คน 22 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการพิเศษ)  จ านวน  16  คน 23 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ม.6)  จ านวน  1  คน 24 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  จ านวน  22  คน 25 
 รวมท้ังสิ้นจ านวน  94  คน 26 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 27 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ28 

ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการด าเนินการต่อไป 29 
 30 
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5.2 นักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 1 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้เรียน2 

ครบหลักสูตร และได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากสาขาวิชาท่ีสังกัด ประจ าภาคการศึกษาปลาย  3 
ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 1 4 
จ านวน 2 คน โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์            5 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 12-5/2565 เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุม                6 
เพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 7 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และ8 
ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการด าเนินการต่อไป 9 

 10 
5.3 เปลี่ยนแปลงระดับคะแนน ระดับบัณฑิตศึกษา 11 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า เนื่องด้วยกลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธาได้รับค าร้อง                  12 

ขอเปลี่ยนแปลงประเภทการลงทะเบียนเรียนจากนายวรากรณ์ วรลักษณ์ รหัสประจ าตัว 645040033-5 13 
นักศึกษาปริญญาโท เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงประเภทการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา EN127501 TRAFFIC 14 
ENGINEERING ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 จาก Audit เป็น Credit เนื่องจากนักศึกษา           15 
มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการลงทะเบียนเรียน ซึ่งอาจารย์ประจ าวิชาและคณะกรรมการบริหาร             16 
กลุ่มวิชาได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วมีมติให้เปลี่ยนแปลงประเภทการลงทะเบียน ซึ่งส่งผลให้                      17 
ค่าคะแนนของรายวิชา EN127501 TRAFFIC ENGINEERING มีการเปลี่ยนแปลง จากเดิม S เป็น A  18 
ท้ังนี้ ได้น าเรื่องดังกล่าวพิจารณาในรอบเวียนคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธา โดยวิธีเวียน19 
ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 และผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ20 
บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 12-5/2565 เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 21 
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 22 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงระดับคะแนน ระดับบัณฑิตศึกษา 23 
ราย นายวรากรณ์ วรลักษณ์ รหัสประจ าตัว 645040033 -5 ในรายวิชา EN127501 TRAFFIC 24 
ENGINEERING จากเดมิ S เป็น A และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการด าเนินการต่อไป 25 

 26 
5.4 ปรับปรุงหลักสูตร ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย ระดับบัณฑิตศึกษา 27 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน              28 

4 หลักสูตร มีความประสงค์ท่ีจะขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ประเภทปรับปรุง29 
เล็กน้อย) กรณีเพิ่มเติมรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนหลักสูตรละ 1 ท่าน และเป็นไปตาม30 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ท้ังนี้            1 
ได้ รับความเห็นชอบจาก ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ตและ                   2 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราว3 
ประชุมครั้งท่ี 12-5/2565 เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 4 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 5 
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 6 
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 7 
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  8 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 9 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย ระดับ10 

บัณฑิตศึกษาจ านวน 4 หลักสูตร และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการด าเนินการต่อไป 11 
 12 
5.5  การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ  13 

  คณะวิศวกรรมศาสตร ์14 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการ15 
บริหารกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย              16 
ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย นัวตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 
และตามข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดตั้ง กองทุนวิจัย นวัตกรรม และ18 
บริการวิชาการของส่วนงาน พ.ศ. 2563 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อตัวแทนสาขาวิชา จ านวน 4 คน 19 
และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 20 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้มีรายนามและผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 21 
เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  22 

1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    เป็นประธานกรรมการ 23 
2. รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย    เป็นรองประธานกรรมการ 24 

(รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์)  25 
3. ตัวแทนสาขาวิชา จ านวน 4 คน   เป็นกรรมการ 26 

3.1 ศาสตราจารย์วันชัย สะตะ  27 
3.2 รองศาสตราจารย์กิติโรจน์ หวันตาหลา 28 
3.3 รองศาสตราจารย์ธนา ราษฎร์ภักดี  29 
3.4 รองศาสตราจารย์ชัชชัย คุณบัว 30 
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4. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน    เป็นกรรมการ 1 
4.1 ศาสตราจารย์ประภาส จงสถิตย์วัฒนา 2 

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  3 
4.2 คุณสาธิต ครองสัตย์ 4 

(ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ 5 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 6 

4.3 ศาสตราจารย์สุจินต์ บุรีรัตน์ 7 
(สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล) 8 

5. บุคลากรที่คณบดีมอบหมาย    เป็นกรรมการและเลขานุการ 9 
(รองศาสตราจารย์ณัญธิวัฒน์ พลดี) 10 

 ทั้งนี้ ให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ด าเนินการต่อไป 11 
 12 

5.6  คุณสมบัติและรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน13 
มหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งเลขที่ 3450 และ 3451 14 

 รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรท่ีประชุมได้ เสนอต่อท่ีประชุมว่า            15 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 582/2565 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2565 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือก16 
บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง 17 
3450-3451 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 1237/2565 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2565           18 
ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและช าระเงิ นค่าสมัคร 19 
จ านวน 1 ราย นั้น ปรากฏว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ขาดคุณสมบัติตามท่ีประกาศรับสมัครก าหนดไว้ 20 
จึงไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้การด าเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน21 
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสู ง) จ านวน 2 อัตรา เป็นไปด้วย           22 
ความเรียบร้อย จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 23 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบคุณสมบัติและรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล24 
เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งเลขที่ 3450 25 
และ 3451 ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร จ านวน 2 เดือน ทั้งนี้ ให้รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และ26 
พัฒนาองค์กรด าเนินการต่อไป 27 
 28 
 29 
 30 
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ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 75-12/2565 ในวันพฤหัสบดีที ่16 มิถุนายน 2565 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล  1 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารได้แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดอบรมหลักสูตร2 
ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาคณะ รุ่น 26 ในระหว่างวันท่ี 17-19 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์3 
โปรแกรม ZOOM ส าหรับกรรมการในคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการประจ าคณะ 4 
คณะกรรมการบริหารคณะ คณาจารย์ และผู้มีความสนใจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ5 
บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการคณะ ส านักวิชาการ วิทยาลัย ส่วนงาน และสถานบันการบริหารใน6 
การบริหารงาน ตลอดจนเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับหน้าท่ีของคณะ ส านักวิชา 7 
วิทยาลัย และสถาบันฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาท่ีดี โดยมีค่าลงทะเบียน 8 
15,000 บาท/ท่าน หากท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมการอบรมโปรดแจ้งชื่อมายังประธานท่ีประชุมเพื่อรับ9 
การสนับสนุนค่าลงทะเบียนดังกล่าว จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ10 
การประชุม   11 
 ที่ประชุมรับทราบ 12 
 13 
ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องติดตามผลการด าเนนิงานตามยทุธศาสตร์และการพัฒนาระบบคุณภาพ     14 

7.1 ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2565    15 
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรได้แจ้งท่ีประชุมถึงรายละเอียดผลการ16 

ด าเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสท่ี 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 17 
2564 – มีนาคม 2565 จ านวน 48 ตัวชี้วัด ท้ังนี้ ได้มีบางตัวชี้วัดได้บรรลุเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 18 
พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรจะแจ้งให้ท่ีประชุมเพื่อรับทราบทุก 19 
3 เดือน ต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 20 

ที่ประชุมรับทราบ 21 
 22 

ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองอื่น ๆ          23 
8.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์สัญจร (สาขาวิชา) 24 
รองคณบดีฝ่ายบริหารได้แจ้งที่ประชุมถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ า  25 
คณะวิศวกรรมศาสตร์สัญจร (สาขาวิชา) โดยจะจัดประชุมฯ ในรูปแบบ Onsite เพ่ือสะดวกต่อ26 

การเข้าร่วมประชุมฯ ท้ังนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ผู้เข้าร่วมประชุม และบุคลากรสาขาวิชา              27 
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลาประมาณ 11.45 น. เป็นต้นไป เพื่อรับประทานอาหาร่วมกัน (อาหารกล่อง) 28 
พร้อมรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนะน าอาจารย์ใหม่หรือบุคลากรใหม่ หลังจากนั้น  29 
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เวลา 13.30 น. จึงเริ่มการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป                1 
จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 2 

ที่ประชุมรับทราบ 3 
 4 

8.2 การกรอกข้อมูลภาระงาน ประจ าปีการประเมิน 2565 5 
รองศาสตราจารย์ขนิษฐา ค าวิลัยศักดิ์ ได้แจ้งท่ีประชุมว่า เนื่องด้วยการกรอกข้อมูลภาระงาน 6 

รับรองปริมาณงาน คุณภาพ และประเมินสรรถนะตนเองในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน 7 
(Engineering Management Information System: ENMIS) และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน8 
บุคลากร (Engineering Performance Management System : ENPMS) ประจ าปีการประเมิน 2565 9 
(ผลงานระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565) ส าหรับบุคลากรประเภทวิชาการ  10 
มีรูปแบบวิธีการและรายละเอียดท่ีเพ่ิมเติมมากกว่าครั้งก่อนเป็นอย่างมาก จึงขอความอนุเคราะห์หัวหน้า11 
สาขาวิชาประชาสัมพันธ์คณาจารย์ในสังกัด เพ่ือเตรียมความพร้อม และด าเนินการล่วงหน้า 12 

ประธานได้เสนอต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่า ให้ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรจัดการ13 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การกรอกข้อมูลภาระงานฯ ส าหรับบุคลากรประเภทวิชาการ  14 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร           15 
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การกรอกข้อมูลภาระงานฯ ส าหรับบุคลากรประเภทวิชาการ 16 
ประจ าปีการประเมิน 2565 17 
 18 

8.3 การผลิตน้ ามันจากขยะพลาสติก 19 
รองศาสตราจารย์ประมินทร์ อาจฤทธิ์ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วยอาจารย์ทินกร ค าแสน             20 

ได้ส่งคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการผลิตน้ ามันจากขยะพลาสติกไปยังกลุ่มไลน์คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 
จึงสอบถามท่ีประชุมว่า คณะฯ มีแนวทางจะด าเนินการเรื่องการผลิตน้ ามันจากขยะพลาสติก                  22 
เพื่อเป็นการลดขยะ และช่วงน้ ามันแพงหรือไม่ พร้อมเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 23 

ประธานได้แจ้งท่ีประชุมว่า การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งท่ีดี เรื่องการใช้เทคโนโลยี24 
ส าหรับคณะฯ ไม่ได้ขัดข้องประการใด มีเพียงเรื่อง business model หากจะด าเนินการเรื่องนี้               25 
ต้องมีการวางแผนการด าเนินการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป รวมถึงการดูแลคุณภาพของน้ ามันด้วย 26 
ท้ั งนี้  คณ ะฯ ได้ แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการความปลอดภั ย ชี วอนามั ย พลั งงานและสิ่ งแวดล้ อม                             27 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  (Safety, Healthy Energy and Environment : SHEE) เพ่ือก ากับ ดูแล โครงการ28 
เกี่ยวกับด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน 29 
ซึ่งจะมอบหมายให้คณะกรรมการฯ ชุดนี้ด าเนินการต่อไป 30 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 74-11/2565 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 2 มิถุนายน 2565 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 75-12/2565 ในวันพฤหัสบดีที ่16 มิถุนายน 2565 

 รองศาสตราจารย์ขนิษฐา ค าวิลัยศักดิ์ ได้แจ้งท่ีประชุมเพิ่มเติมว่า คณะฯ มีเทคโนโลยีรองรับ1 
การผลิตน้ ามันจากขยะพลาสติกและมีองค์ความรู้อยู่แล้ว จึงสามารถสร้างนวัตกรรมได้ ส่วน business model 2 
อาจจะจัดโครงการ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ การอนุรักษ์นิยมและเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว  3 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัย 4 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Safety, Healthy Energy and Environment : SHEE)  5 
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตน้ ามันจากขยะจากพลาสติก และให้รองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการต่อไป 6 
  7 
 8.4 การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา  8 
 ประธานได้แจ้งท่ีประชุมว่า เนื่องด้วยหัวหน้าสาขา 5 สาขา จะหมดวาระและคณะ                    9 
วิศวกรามศาสตร์ก าลังด าเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาอยู่นั้น คณะฯ ขอขอบคุณหัวหน้าสาขาวิชาท้ัง  10 
5 ท่าน ท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี จึงขอเชิญกล่าวความรู้สึกท่ีได้ปฏิบัติงานร่วมกัน 11 
 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (รองศาสตราจารย์ สุธาสินี  เนรมิตตกพงศ์)  กล่าวว่า 12 
ขอขอบคุณคณาจารย์และผู้บริหารทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนในทุกเรื่อง รู้สึกมีความสุขท่ีได้ช่วยเหลือ13 
คณะ รวมถึงการเป็นสื่อกลางระหว่างคณาจารย์กับผู้บริหาร และรู้สึกมีความสุขที่ได้ท างานร่วมกัน  14 
 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (รองศาสตราจารย์สมชาย ชวนอุดม) กล่าวว่า ขอบคุณทุก15 
ท่าน ตามท่ีได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา และกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย และใน 16 
การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย ขอสนับสนุนการด าเนินการของคณะฯ ต่อไป ขอให้ทุกท่าน17 
มุ่งไปสู่เป้าหมายของผู้บริหารและมหาวิทยาลัยต่อไป 18 
 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี) กล่าวว่า19 
ขอขอบคุณทุกท่าน ท่ีได้เป็นตัวแทนของสาขาวิชา เป็นโอกาสท่ีดีที่ท างานร่วมกันและรู้สึกเป็นเกียรติมาก 20 
 ประธานได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากวันนี้หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ลาพักผ่อน 21 
และหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลไม่ได้เข้าร่วมประชุม คณะฯ ได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าสาขาวิชาท่ี 22 
จะหมดวาระท้ัง 5 ท่านอีกครั้ง 23 
 24 
เลิกประชุมเวลา 15.50 นาฬิกา  25 
                                                          (นางมยุรี ยงก าลัง)                                26 
                                    กรรมการและเลขานุการที่ประชุมคณะฯ 27 
นางสาวอารีย์วรรณ ละม้ายพันธ์ 28 
นายภาณุพงศ์ ต.ประเสริฐ 29 
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 30 


